

สรุปการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ครั้งที่ 11/2550
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2550
ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

-ไม่มี

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 10/2550 วันที่ 30 ตุลาคม 2550

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว

วาระที่ 4 เรื่องจากศูนย์วิชาการ

อาจารย์นิพนธ์ สอบถามเรื่องการอบรมเวชปฏิบัติ มีผู้ใดยังไม่ผ่านการอบรม
ประธานแจ้ง รอบที่ 3 ทำการอบรมต่อ คงเหลือประมาณ 50-60 คน
-รพศ. ขณะนี้ ทาง รพศ. กำลังจะดำเนินการตามโครงการลดความแออัดของ OPD สปส.

ในระดับจังหวัด ต้องขอความร่วมมือจาก รพช.ใหญ่ มี รพร.เดชอุดม พิบูลมังสาหาร วารินชำราบ
50 พรรษา ตระการพืชผล จะตั้งคณะกรรมการฝากแจ้งล่วงหน้าและจะเชิญประชุมผู้เกี่ยวข้องของประชุมอีก
ครั้งหนึ่ง

-เรื่องค่าตอบแทนศัลยแพทย์ เชิญศัลยแพทย์ที่เข้าร่วมประชุมได้ชี้แจง

น.ส. พรสวรรค์ แสงชาติ ได้ชี้แจงว่า การผ่าตัดต่ออวัยวะเช่น แขนขาต นิ้วขาต เป็นต้น มีศัลยแพทย์
น้อย แต่จำนวนคนไข้มีมากโดยเฉพาะจากต่างจังหวัด ยโสธร อำนาจ ศรีสะเกษ มุกดาหาร และใช้เวลาใน
กาผ่าตัดเป็นเวลาหลายชั่วโมง เช่น ผ่าตัดต่อนิ้ว ใช้เวลาอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 6 ชั่วโมง ประกอบด้วย
อาจารย์ศัลยกรรมด้านนี้มีอายุค่อนข้างมาก(เนื่องจากการผ่าตัดต้องใช้กล้องไมโคร) ศัลยแพทย์น้อยลง
เนื่องจากลาออก ถ้าจะให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปได้ต้องมีประสิทธิภาพ เห็นควรให้พิจารณาเพิ่ม
ค่าตอบแทน/case จาก 1,200 บาท เป็น 2,400 บาท

หัวหน้าฝ่ายบริหารชี้แจง รวบรวมการประชุมและอนุมัติของรพศ. แล้วส่งให้ สสจ.ดำเนินการ
ตามระเบียบเพิ่มไม่เกิน 1 เท่า สามารถดำเนินการได้

ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ

วาระที่ 5 เรื่องจาก รพช. สสอ.

-อาจารย์นิพนธ์สอบถามเรื่อง เจ้าพนักงานรังสี ที่เป็นพนักงานของรัฐไม่ได้รับการบรรจุ ได้ดูแลหรือไม่

หัวหน้าฝ่ายบริหารชี้แจงว่า กำลังทำเรื่องขอบรรจุอยู่ ใช้ตำแหน่งของเรา ขออนุมัติ ผวจ.แล้ว รอเรียกบรรจุตามตำแหน่งที่กระทรวงอนุมัติ

-ผอ.รพ.तालसुम สอบถาม เรื่องพนักงานของรัฐ 5-6 ตำแหน่งไม่ได้รับการบรรจุ

หัวหน้าฝ่ายบริหารชี้แจงว่า ได้ตรวจสอบแล้วไม่ใช่นักเรียนทุน ต้องทยอยบรรจุนักเรียนทุนก่อนส่วนผู้ที่ไม่ใช่นักเรียนทุนคงต้องเป็นอีกชั้นหนึ่ง หลังจากบรรจุนักเรียนทุนแล้ว

อัตราค่าจ้าง นักวิชาการสาธารณสุขที่ไม่ใช่ นักเรียนทุน ให้จ้างในอัตรานักเรียนทุน บาง รพ.จ้าง นว.สส. จากราชภัฏ ระดับ ป.ตรี ไม่มีโอกาสบรรจุเป็นข้าราชการและทุกวันนี้จ้าง 8,000 บาท สูงกว่านักเรียนทุน

หัวหน้าฝ่ายบริหารชี้แจงว่า ที่ประชุม วันที่ 31 ตุลาคม 2550 เป็นการประชุมเรื่องพิจารณาค่าจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว ประเด็นที่น่าเสนอได้เสนอ สสจ. สสจ.ให้นำเสนอในภาพรวม ประเด็นพิจารณาได้แก่ ตำแหน่ง นว.สส.

นักเรียนทุนและไม่ทุน กำหนดขั้นต่ำ 10,030 บาท ไม่มี พตส. และเงินพื้นที่พิเศษ แต่ก่อนถือว่าให้จ้างอัตรานักเรียนทุน สายใช้วุฒิ ป.ตรี ไม่ให้เกินนักเรียนทุน ถ้าสายขาดแคลนก็ให้ถือปฏิบัติเช่นเดิม

นพ.ปัญญา กรณีจบราชภัฏ ป.ตรี จ้าง 10,030 บาทมากเกินไปหรือไม่ มีมติที่ประชุมว่าให้จ้างเท่ากัน

ประธานให้กลุ่ม ผอ.รพ.ทบทวน

อาจารย์นิพนธ์ เสนอให้นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารบุคคลากร ถ้าจะพิจารณาในที่ประชุมนี้ต้องมีข้อมูลมากกว่านี้

ประธาน ให้ผอ.ทบทวนดูและนำเสนอคณะกรรมการบริหารบุคคลากรจังหวัดพิจารณา

วาระที่ 6 เรื่องจากฝ่ายต่าง ๆ

ฝ่ายยุทธศาสตร์

1. การเตรียมการถ่ายโอนสถานีอนามัยให้องค์กรท้องถิ่น ขณะนี้อยู่ในระยะที่ 2 จะต้องเป็นการโอนโดยสมัครใจ รายละเอียดตามคู่มือ ต้องมีการประเมินทั้งสถานีอนามัยที่จะโอนและหน่วยที่จะรับ ขณะนี้จังหวัดอยู่ในระหว่างจัดตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัด

2. การประชุมวิจัย 4 ธันวาคม 2550 สำนักนโยบายและแผน ทำโครงการศึกษาวิจัยโครงการพัฒนาเพื่อประเมินผลระบบบริการสุขภาพ จังหวัดอุบลฯ เป็น 1 ใน 4 ของพื้นที่ตัวอย่าง

3.ยุทธศาสตร์สาธารณสุขปี 51 จะจัดประชุมชี้แจงรายละเอียดเนื้อหาทั้งหมดเป็นรายโซน ลงลึกถึง จนท. สอ. เพื่อรับฟังรายละเอียดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนอีกครั้ง เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันและจะได้ ดำเนินการเหมือนกัน

ฝ่ายควบคุมโรค

สถานการณ์โรค เอดส์ และผลการดำเนินการควบคุมวัณโรค ตามเอกสาร

สถานการณ์การควบคุมอหิวาห์ตกโรค

-ระดับประเทศ 1 ม.ค.-26 พ.ย. 2550 มีผู้ป่วย 46 จังหวัด 855 ราย เสียชีวิต 7 ราย

จังหวัดที่พบผู้ป่วยมากที่สุด จังหวัดขอนแก่น ตาก ระนอง ตามลำดับ

สถานการณ์จังหวัดอุบลฯ 1 ม.ค.-30 พ.ย. 50 มีผู้ป่วย 4 ราย ในพื้นที่ อ.พิบูลย์ ม่วงสามสิบ

ฝ่ายได้ดำเนินการควบคุมโรคและเฝ้าระวัง ยังไม่มีรายงานผู้ป่วยเพิ่ม

-การรณรงค์วัคซีนโปลิโอ ต่ำกว่า 5 ปี ครั้งที่ 1 พุธที่ 26 ธ.ค. 2550 ครั้งที่ 2 พุธที่ 23 ม.ค. 2551 ขอ

ความร่วมมือประชาสัมพันธ์ด้วย

คุ้มครองผู้บริโภค

-สัปดาห์ที่ผ่านมาได้มีการออกสัจจรรพ.สปส. รพ.ค่าย สปส. เสาร์ที่ 8 ธ.ค. จะออกสัจจรรพ.ที่ สสอ.

เดชอุดม โชน 3 ช่วยประชาสัมพันธ์ด้วย

ฝ่ายอนามัย

-เลื่อนการแข่งขันกีฬารอบคัดเลือก จาก 8-6 ธ.ค. เป็น 15-28 ธ.ค. 2550

เสร็จจากการประชุมขอเชิญร่วมออกกำลังกายรณรงค์รวมพลังสร้างสุขภาพทุ่งศรีเมือง

-อาจารย์นิพนธ์ เพิ่มเติมเรื่องกีฬา ขอให้ นำ จนท.มาร่วมงานให้มาก ๆ เท่าที่ผ่านมามาเฉพาะ

รพ.ปีนี้จะมีถ้วยแฟร์เพล ให้กรรมการผู้ตัดสินเป็นผู้ให้คะแนน ไม่เน้นการชนะ เน้นเรื่องการมีน้ำใจเป็น นักกีฬาของขวัญอยากจะเป็นประเภทเดียวกันแต่จำนวนมาก ๆ

ประธาน เงินสนับสนุนจากสหกรณ์ฯ ให้โชนเบิก 50บาท/หัว อีก 50 บาท จัดเป็นภาพรวม

ภาคกลางวันฝ่ายอนามัย สปอร์ตไนท์ โชน 2 เป็นเจ้าภาพ

EMS

-ผลการดำเนินการเดือน พ.ย. 2550 ตามเอกสาร

-การนำรถเข้ารับการเปลี่ยนยาง น้ำมันเครื่อง หลักการมีรถที่จุดบริการ 24 ชม. จังหวัดมีสำรวจ 1

คัน พนักงานที่นำรถเข้ามาจะเป็นเวอร์ออฟ

-การคัดเลือกหน่วยประกวดจะประชุมอีกครั้งหนึ่ง มีเวลาเตรียม 3 เดือน

ประธานฝากการรณรงค์ประชาธิปไตย

ปิดประชุม
